

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 06/TTr-HHCĐCĐVN đề ngày 22/3/2017 của Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam về việc đề xuất cơ chế đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học và có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ chủ trương các trường cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) triển khai thực hiện nội dung đã được quy định tại Khoản 2, Điều 2 Điều lệ trường cao đẳng (ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐT BXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội): “*hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật*”, với các nội dung sau:

1. Các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi là CSGD đại học) và các trường CĐCĐ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chương trình đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học (sau đây gọi là Thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp) với các nội dung: ngành đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh đầu vào; tiêu chuẩn giảng viên, cơ sở vật chất, thư viện và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, điều kiện để người học được học chuyển tiếp lên trình độ đại học; điều kiện xét tốt nghiệp, cấp bằng đại học và các nội dung khác trên cơ sở các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành.

Việc tổ chức đào tạo chuyển tiếp tại trường CĐCĐ phải được ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi đào tạo chuyển tiếp) đồng ý bằng văn bản. Trước khi thực hiện, hai bên (trường CĐCĐ và CSGD đại học) phải công bố công khai Thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp đã ký kết lên trang thông tin điện tử của mỗi bên. Cơ sở GDĐT phải gửi về Bộ GDĐT để báo cáo kèm theo đường link Thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp đã công bố để theo dõi thực hiện và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Hai bên phối hợp triển khai thỏa thuận đã ký kết để thực hiện giai đoạn đầu của chương trình đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học (đối với một số học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học, nếu đủ điều kiện đảm bảo chất lượng) với hình thức học tập trung toàn bộ thời gian tại trường CĐCĐ. Sau khi thực hiện xong giai đoạn đầu:

- Nếu người học đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức giáo dục chính quy thì được tiếp tục học các học phần còn lại của chương trình đào tạo tại CSGD đại học theo quy định đối với hình thức giáo dục chính quy; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được CSGD đại học đánh giá và cấp bằng đại

học hệ chính quy. Trường hợp này, chỉ tiêu tuyển sinh thuộc chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của CSGD đại học.

- Nếu người học đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức vừa làm vừa học hoặc đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức giáo dục chính quy nhưng có nguyện vọng học tiếp theo hình thức vừa làm vừa học tại địa điểm đào tạo vừa làm vừa học của CSGD đại học thì được học các học phần còn lại của chương trình đào tạo trình độ đại học theo quy định đối với hình thức vừa làm vừa học. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học được CSGD đại học đánh giá và cấp bằng đại học hệ vừa làm vừa học. Trường hợp này, chỉ tiêu tuyển sinh thuộc chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học của CSGD đại học.

- Nếu người học không đạt điều kiện để tiếp tục học chuyển tiếp lên trình độ đại học thì được trường CĐCD căn cứ vào quy định hiện hành công nhận các kết quả người học đã tích lũy để xem xét cho tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của ngành tương ứng; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được trường CĐCD cấp bằng trình độ cao đẳng chính quy hoặc vừa làm vừa học theo quy định về đào tạo trình độ cao đẳng hiện hành. Trường hợp này, chỉ tiêu tuyển sinh thuộc chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng của trường CĐCD.

3. Việc xem xét, công nhận giá trị chuyển đổi của một số chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của các trường CĐCD được thực hiện theo quy định hiện hành về liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

4. Hiệp hội CĐCD Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ các thành viên trong việc đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị của Hiệp hội.

Trân trọng./ *qđ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Bùi Văn Ga
Bùi Văn Ga